



Thị trấn ng Ucraina Yulia Timosenko hỏ a, Chính phỏ sỏ bỏ t đỏ u thỏ c hiỏ n các cuỏ c cỏ i cách xã hỏ i ngay sau khi khỏ ng hoỏ ng kinh tỏ kỏ t thúc. Lỏ i tuyên bỏ này đỏ c cỏ quan báo chí cỏ a Thị trấn ng đắ ng tỏ i.

“Khỏ ng hoỏ ng sỏ kỏ t thúc sau 2-3 tháng nỏ a, và đỏ u đó có nghĩa rỏ ng, khi thỏ giỏ i quên đi thỏ nào là khỏ ng hoỏ ng, ngay trong năm 2010 chúng ta sỏ tiỏ n hành hàng loỏ t các cuỏ c cỏ i cách xã hỏ i”, - bà nói.

Theo lỏ i bà, mỏ t trong nhỏ ng cuỏ c cỏ i cách đó là ỏ n đỏ nh lỏ ng hỏ u trí ỏ mỏ c không thỏ p hỏ n 60% so vỏ i mỏ c lỏ ng trung bình.

“Đỏ u chỏ yỏ u là chúng ta cỏ n phỏ i hình thành thị trấn ng lỏ p trung lỏ u”, - bà Timosenko nhỏ n mỏ nh và bỏ sung thêm, hiỏ n nay khoỏ ng 12 triỏ u ngỏ i thị trấn ng Ucraina có sỏ hỏ u các loỏ i cỏ phiỏ u thị trấn ng thỏ c hiỏ n thị trấn ng hỏ u hóa, nhỏ ng hỏ không hỏ đỏ c nhỏ n bỏ t kỏ khoỏ n lỏ i thị trấn ng nào.

“Trong đỏ thỏ o ngân sách 2010, chúng tôi đã đỏ trừ dành 30% phỏ n lãi đỏ trỏ lỏ i thị trấn ng cho các loỏ i cỏ phiỏ u đó. Chúng tôi sỏ hỏ trỏ nhỏ ng loỏ i cỏ phiỏ u còn giá trỏ và đỏ m bỏ o viỏ c nhỏ n lãi suỏ t”, - Thị trấn ng khỏ ng đỏ nh.

Bà nhận mệnh, trong năm 2009, đi bộ phàn các nước châu Âu đã bước đi đáng kể các khoản chi xã hội do ảnh hưởng của khủng hoảng. Tại Ukraina không những không làm đi u đó, mà hèn thèn a, mĩi khoản lũng hũ, lũng lao đĩng và các khoản chi xã hũi đũ đũ c thanh toán đũ đũ và đũng hũn.

Bà Timosenko mĩt lũn nũ a chũ trích lũt tũng các tiêu chũn xã hũi, do Đũng Các vũng đũ xuũt, Quũc hũi thông qua và Tũng thũng ký, vì trên thũc tũ, lũt này chũ tũng lũng hũ lên vũn vũn 0,60 grivna cho 6 triũ u ngũũ i, trong khi 5 triũ u ngũũ i khác lũ i bũ giũ m lũng ng.

“Đũ là mĩt sũ giũ u cũt đũ i vũ i mũ i ngũũ i, dùng cuũc sũng và niũ m hy vũng cũ a ngũũ i dân đũ khoa trũũng thanh thũ cho mình bũng nhũng lũ i hũ a sũng và lũ y đũ m mĩt cách rũ mũt”, - bà nhũn mũnh.

Trũũc đũ, Thị trưởng Timosenko tũng nhiũ u lũn tuyên bũ, vì cũ a lũt vũ tiêu chũn xã hũi vào thũc hiũn sũ kũ theo sũ giũ m sút đũng kũ vũ mũc lũng ng hũ u trũ.

*Theo Korrespondent.*